



# สรุปข่าว สร.

ประจำวัน

11 มกราคม 2567



หมายเหตุ

ประเด็นข่าว



นโยบาย

## บัตรประชาชนใบเดียวรักษาทุกที่

สื่อที่นำเสนอ : นสพ. ไทยรัฐ เว็บไซต์ (ไทยรัฐ, ข่าวสด, มติชน, กรุงเทพธุรกิจ, ผจก., hfocus)

- นพ.ชลน่าน ศรีแก้ว รมว.สธ. เผย หลังจากคิกออฟโครงการบัตรประชาชนใบเดียวรักษาทุกที่ นำร่อง 4 จังหวัด ที่ประชุมผู้บริหาร สธ.รายงานผลการดำเนินการไม่พบปัญหาใดๆ และได้เฝ้าระวังตลอดเวลา โดยเฉพาะเรื่องความปลอดภัยทางไซเบอร์ ช่วยลดความแออัดใน รพ.ใหญ่ เพราะประชาชนไปใช้บริการสถานที่ใกล้บ้านได้ เมื่อจำเป็นต้องส่งต่อแพทย์จะเชื่อมข้อมูลส่งต่อไป ระบบการเบิกจ่ายเงินสะดวก รวดเร็ว ซึ่งกรมบัญชีกลาง และ สปส.ให้ความสนใจที่จะหารือร่วมกันในการเชื่อมต่อระบบต่างๆ ให้ครอบคลุม รวมถึงที่ประชุมรับทราบความก้าวหน้าโครงการฯ ระยะที่ 2 ใน 8 จังหวัด โดยจะประชุมฯ เตรียมพร้อมระบบและการจัดบริการ ในวันที่ 25-26 ม.ค.นี้

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (ผจก., isranews, thecoverage)

- นพ.ชลน่าน ศรีแก้ว รมว.สธ. มอบหมาย สปสช. เตรียมความพร้อมนโยบายบัตรประชาชนใบเดียวรักษาทุกที่ ใน 4 จังหวัดนำร่อง ทั้งการให้ข้อมูลและตอบข้อสงสัยการรับบริการ การช่วยแก้ปัญหาในกรณีที่เกิดอุปสรรคการเข้ารับบริการ รวมถึงการนัดคิวรับบริการผ่านสายด่วน1330 โดยเตรียมคู่มือสายรองรับ 2,000 คู่มือ และจนท.สายด่วน 1330 รวมถึงพยาบาลเกษียณอายุที่ร่วมเป็นอาสาสมัครสายด่วนฯ จำนวน 400 คน

- นพ.เจเด็จ ธรรมธัชอารี เลขาธิการ สปสช. กล่าวว่า ภาพรวมการรับบริการตามนโยบายฯในช่วง 2 วันที่ผ่านมา มีประชาชนเข้ารับบริการแล้ว 12,396 คน แยกเป็นรายจังหวัด ดังนี้ 1. จ.แพร่ 3,229 คน 2. จ.ร้อยเอ็ด 3,939 คน 3. จ.เพชรบุรี 2,509 คน และ 4. จ.นราธิวาส 2,719 คน สำหรับสายด่วน สปสช. 1330 ยังไม่มีปชช.โทรแจ้งปัญหาการรับบริการ มีเพียงการสอบถามข้อมูลการใช้สิทธิตามนโยบายเท่านั้น

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (แนวหน้า, mcot, TNN, onbnews.today)

- นายชัย วัชรงค์ โฆษกประจำสำนักนายคาฯ เผยรัฐบาลมุ่งขยายสิทธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ผ่านโครงการ30 บาท รักษาทุกที่ ด้วยบัตรประชาชนใบเดียว โดยเตรียมขยายโครงการฯ ระยะที่ 2 เพิ่มเติมอีก 8 จังหวัด ภายในเดือน มี.ค. 67 ได้แก่ เพชรบูรณ์ นครสวรรค์ สิงห์บุรี สระแก้ว หนองบัวลำภู นครราชสีมา อ่างทอง และพังงา รวมทั้ง สปสช. จะเพิ่มจำนวนร้านยาบริการดูแลเจ็บป่วยเล็กน้อย 16 กลุ่มอาการ เป็น 5,000 แห่ง จากที่มีอยู่ประมาณ 2,000 แห่งภายในปี 2567 รวมถึงจะนำหน่วยบริการทั่วประเทศเข้ามาในระบบต่อไป เพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงสถานพยาบาลได้ทุกแห่ง ทั้งรัฐและเอกชน ช่วยลดความแออัดในแต่ละสถานพยาบาล ลดภาระค่าใช้จ่ายด้านสุขภาพของประชาชน

สื่อที่นำเสนอ : เพจ นพ.สุภัทร ฮาสุวรรณกิจ

- โพสต์แสดงความเห็นถึง คค.นโยบาย 30 บาทรักษาทุกที่ว่า อุปสรรคสำคัญ คือ รพ.ใหญ่ คิวเต็ม ปิดบัตร ไม่รับผู้ป่วย walk in รับแต่ผู้ป่วยที่ถูกส่งตัวมา ทำให้อาจจะไม่สามารถเข้าถึงบริการได้ หรือแม้จะจัดคิวว่างสำหรับผู้ป่วย walk in วันละ 10-30 คิว เชื่อว่าคงเต็มตั้งแต่หน้าแรกที่เปิดรับคิว คนที่บ้านไกลแม้จะป่วยมากกว่าอาจมารับคิวไม่ทันคนบ้านใกล้ที่ป่วยน้อยกว่า คิดว่า 30 บาทรักษาทุกที่ที่ได้ผลต้องให้ความสำคัญกับการพัฒนา รพช.และการแพทย์ปฐมภูมิ ให้ดูแลดี ทันสมัย มีแพทย์เฉพาะทางสาขาหลัก เร็ว และใส่ใจ เพื่อให้ประชาชนเชื่อมั่นในการรักษาใกล้บ้านก่อน ส่วนการไปรพ.ใหญ่ให้หมอส่งต่อตามช่องทางด่วน การเข้าถึงบริการจึงจะสร้างความหวังและความสุขกับทุกคน แต่วันนั้นนโยบายการยกระดับพัฒนารพช.และระบบการแพทย์ปฐมภูมิยังไม่ชัด และไม่ได้การสนับสนุนจริงจัง ที่จะหวังให้ 30 บาทรักษาทุกที่เป็นจริงในสังคมไทย




นโยบายแก้ปัญหาเสพติด

## กัญชา/กระท่อม

1.ร่าง พ.ร.บ.กัญชา กัญชง พ.ศ. ...

สื่อที่นำเสนอ : นสพ. กรุงเทพธุรกิจ เว็บไซต์ (กรุงเทพธุรกิจ, ฐานเศรษฐกิจ, ผจก., hfocus, mcot, isranews, thailandplus)

- นพ.เทวัญ ธานีรัตน์ รองอธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยฯ กล่าวว่า ขณะนี้ร่าง พ.ร.บ.กัญชา กัญชง พ.ศ. ... กำลังเข้าสู่การรับฟังความคิดเห็นจากสาธารณชน ซึ่งจะจัดขึ้นในวันที่ 12 ม.ค. 2567 เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป ณ กรมการแพทย์แผนไทยฯ และสามารถแสดงความคิดเห็น ทาง www.dtam.moph.go.th ตั้งแต่วันที่ 9 - 23 ม.ค. 67 ทั้งนี้ เมื่อผ่านการรับฟังความคิดเห็นแล้ว จะมีการหารือร่างพ.ร.บ.กัญชา กัญชง พ.ศ. .... ให้สอดคล้องเหมาะสมก่อนเสนอ รมว.สธ. พิจารณาเสนอ

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p>กรม. รวมถึงให้คกก.กฤษฎีกา ตรวจสอบและส่งกลับมาให้กรม. พิจารณาอีกครั้ง จึงจะเสนอต่อรัฐสภา เพื่อพิจารณาให้เป็นกฎหมายที่มีผลบังคับใช้</p> <p><b>สื่อที่นำเสนอ :</b> เพจ นพ.สมิทธิ์ ศรีสนธิ์</p> <p>- โพสต์แสดงความเห็นว่า จากข่าวที่ สธ.จะชงพ.ร.บ.กัญชาใหม่เข้าสภา ซึ่งเป็นพ.ร.บ.ที่ไม่ให้ใช้เพื่อสันหนนาการเลย ถือว่าไปในทางดี ควบคุมเพิ่มมากขึ้น แต่มีคำถามว่าจะแยกอย่างไรบ้างเพื่อสันหนนาการเท่านั้น เพราะ cannabis shop ตอนนี้ส่วนใหญ่เปิดขายให้สูบช่อดอกเพื่อสันหนนาการกัน หรือผลิตภัณฑ์อาหารที่ออกมาในรูปแบบกินเพื่อสันหนนาการ แต่จากในข่าวเหมือนยังให้เปิดร้าน และมีผลิตภัณฑ์อาหารต่อได้ ซึ่งต้องขอการดำเนินการหลังออก พ.ร.บ.มา แต่ กว่าจะบังคับใช้คงอีกนานเป็นปีหรือมากกว่านั้น รวมถึงยืนยันว่าปัจจุบันถ้าไม่มีกฎหมายที่ควบคุมการใช้กัญชามากกว่านี้ ผลเสียที่เกิดขึ้นในสังคมจะมากขึ้นเรื่อย ๆ พร้อมยกตัวอย่างบทความกฎหมายกัญชาควรเป็นแบบไหน ของอาจารย์ไพศาล ลิ้มสถิตย์ กรรมการบริหาร ศูนย์กฎหมายสุขภาพและจริยศาสตร์ คณะนิติศาสตร์ ม.ธรรมศาสตร์</p>	
<p><b>กรมสุขภาพจิต จับมือกรมการแพทย์ ร่วมพัฒนาบริการผู้ป่วยจิตเวช-ยาเสพติด</b></p> <p><b>สื่อที่นำเสนอ :</b> เว็บไซต์ (mcot, hfocus, thecoverage)</p> <p>- นพ.ชลน่าน ศรีแก้ว รว.สธ. เป็นประธานในการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการให้บริการจิตเวชใน จ.อุดรธานี ระหว่างกรมสุขภาพจิตกับกรมการแพทย์ เพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานตามนโยบายให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ด้วยการใช้ศักยภาพของกรมวิชาการทั้ง 2 กรม มาร่วมมือพัฒนาทั้งด้านบริการ บริหาร วิชาการ และด้านอื่นๆ ใน จ.อุดรธานี และจังหวัดในเขตสุขภาพที่ 8 เพื่อให้ผู้ป่วยกลับมาใช้ชีวิตที่ดีก่อนกลับคืนสู่สังคม</p>	
<p><b>เตรียมเปิดศูนย์ฟื้นฟู "ผู้ป่วยจิตเวช" จากยาเสพติด</b></p> <p><b>สื่อที่นำเสนอ :</b> เว็บไซต์ (ผู้จัดการ, thaiPBS, สวพ.91, linetoday, Chiangmainews)</p> <p>- ป.ป.ส. กองทัพบก ตำรวจ สาธารณสุข จับมือเตรียมเปิดศูนย์รองรับผู้ป่วยเพิ่ม 2 รูปแบบ เร่งบำบัดผู้ป่วยจิตเวชจากการใช้สารเสพติด ลดความเดือดร้อนชุมชน ได้แก่ 1.“ศูนย์รักใจ” เป็นสถานที่ชั่วคราวในการดูแลผู้ป่วยยาเสพติดที่มีอาการทางจิตก่อนส่งต่อเข้ารับรักษาในรพ.ในพื้นที่ โดยจะดำเนินการใน 4 พื้นที่ ได้แก่ นครราชสีมา ปราจีนบุรี อุบลราชธานี และกาญจนบุรี 2.สถานฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดที่มีอาการทางจิตระยะพักฟื้น ดูแลผู้ป่วยจิตเวชที่ได้รับการรักษาแล้ว ซึ่งต้องทานยาต่อเนื่อง แต่ชุมชน/ครอบครัวไม่พร้อมที่จะดูแลอย่างใกล้ชิด ในจังหวัด ขอนแก่น อุบลราชธานี อุดรธานี นครราชสีมา และนครพนม ทั้งนี้ กองทัพบกกลับไปหาหรือต้นสังกัดในการจัดหาสถานที่ที่เหมาะสมต่อไป</p>	
<p><b>จับผู้ค้าน้ำกระท่อม</b></p> <p><b>สื่อที่นำเสนอ :</b> เว็บไซต์ (ไทยรัฐ, บ้านเมือง)</p> <p>- นายอิทธิราช โรจน์ดวง ปลัดอำเภอฝ่ายความมั่นคง อ.เมืองนครศรีธรรมราช นำกำลัง อส.ฝ่ายปกครอง อส.อ.เมืองที่ นคร.3 ฉก.เมืองทอง พร้อมด้วยจนท.สสอ.เมือง และจนท.ตำรวจ กก.ปพ.บก.สส.ภาค 8 ร่วมตรวจพื้นที่บริเวณหน้าม.ราชภัฏนครศรีธรรมราช สามารถจับกุมร้านลักลอบขายน้ำดื่มพีชกระท่อมโดยผิดกฎหมายบริเวณดังกล่าว และในเขตเทศบาลนครนครศรีธรรมราช รวม 8 ราย พร้อมของกลางน้ำดื่มพีชกระท่อม 543 ขวด ปริมาณ 640 ลิตร ยาแก้ไอ ยี่ห้อ DATISSIN ฝาแดง 27 ขวด ของเหลวคล้ายน้ำเชื่อม 135 ขวด ปริมาณ 9,290 มล. โดยนำผู้ต้องหาพร้อมของกลางส่งพนักงานสอบสวน สภ.เมืองนครศรีธรรมราช ดำเนินคดีตามกฎหมาย</p> <p><b>สื่อที่นำเสนอ :</b> เว็บไซต์ (ข่าวสด, 77kaoded, tvpoolonline, ch7)</p> <p>- นายสมนึก พรหมเขียว ผวจ.สงขลา สั่งการทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่กวาดล้างจับกุม เพื่อแก้ปัญหาการมั่วสุมดื่มน้ำพีชกระท่อม โดยพ.ต.อ.สุรจิต เพชรจอม ผกก.สภ.สะเดา ได้สนธิกำลังกับฝ่ายปกครอง ทหาร และสาธารณสุขลงพื้นที่ และสามารถจับผู้ต้องหา 6 ราย พร้อมของกลาง 60 ลิตร จากการสืบสวนพบน้ำดื่มพีชกระท่อมบางรายมีการผสมยาเกินยุง หรือสารหล่อลื่นออร์แกนิก ส่งผลกระทบต่อสุขภาพของดื่มน้ำ ซึ่งการผลิตต้องขออนุญาต และต้องจดแจ้งขอใบอนุญาตจาก อย.</p>	
<p> <b>ข่าวเผยแพร่และข่าวอื่น ๆ</b></p>	
<p><b>ประชุมผู้บริหารระดับสูง สธ.</b></p> <p><b>สื่อที่นำเสนอ :</b> นสพ.ไทยรัฐ เว็บไซต์ (ไทยรัฐ, ผจก., ข่าวสด, มติชน, thansettakij, thecoverage, bangkokbiznews, hfocus, thebangkokinsight)</p> <p>- นพ.ชลน่าน ศรีแก้ว รว.สธ. ประชุมผู้บริหารระดับสูง ติดตามขับเคลื่อนนโยบายไตรมาส 2 วางเป้าหมายช่วง ม.ค. - มี.ค. (Mid-Year Success) ทั้ง 13 ประเด็น เตรียมคิกออฟโครงการใหญ่หลายรายการ ทั้งพาหมอไปหาประชาชน เปิด รพ. นวัตกรรมฯ คุ้มเกล้า เขตมินบุรี สถานชีวาภิบาลต้นแบบวัดคำประมง กิจกรรม Safety Phuket Island Sandbox พร้อมขยาย 30 บาทรักษาทุกที่ด้วยบัตรประชาชนใบเดียวระยะที่ 2 และ 3</p>	
<p><b>แต่งตั้งสาธารณสุขนิเทศ</b></p> <p><b>สื่อที่นำเสนอ :</b> เว็บไซต์ hfocus,</p>	

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p>- เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญ โดยให้น.ส.บุญศิริ จันศิริมงคล ข้าราชการพลเรือนสามัญ พ้นจากตำแหน่ง นายแพทย์ทรงคุณวุฒิ (ด้านเวชกรรมสาขาจิตเวช) รพ.สวนสราญรมย์ กรมสุขภาพจิต และแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสาธารณสุขนิเทศ (นายแพทย์ทรงคุณวุฒิ) สำนักงานปลัดกระทรวง กระทรวงสาธารณสุข ตั้งแต่วันที่ 3 ม.ค.67</p>	
<p><b>ร่าง พ.ร.บ.ควบคุมแอลกอฮอล์</b></p> <p><b>สื่อที่นำเสนอ :</b> เว็บไซต์ประชาชาติ</p> <p>- ในการประชุมสภาผู้แทนราษฎร ได้พิจารณาร่าง พ.ร.บ.ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ (ฉบับที่...) พ.ศ... ซึ่งเสนอโดยภาคประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้ง 92,978 คน ซึ่ง สส.จากพรรคก้าวไกลได้ท้วงติงเกี่ยวกับประเด็นการกำหนดบทบัญญัติที่เป็นการควบคุมมากเกินไป และไม่เปิดโอกาสให้เกิดการสนับสนุนภาคชุมชนผลิตเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ เพื่อสร้างรายได้และเป็นสินค้าประจำท้องถิ่นที่เหมือนอย่างต่างชาติ โดยความเห็นส่วนใหญ่เห็นด้วยให้มีการปลดล็อก ลดความเข้มงวดการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์</p> <p>- ภายหลังอภิปราย นายสันติ พร้อมพัฒน์ รมช.สธ. ขอนำร่างพ.ร.บ.ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ของภาคประชาชน และฉบับพรรคก้าวไกล ไปให้ ครม.พิจารณาศึกษาไม่เกิน 60 วัน ก่อนเสนอกลับมาให้สภาผู้แทนราษฎรพิจารณาвање 1 อีกครั้ง โดยมติที่ประชุมเห็นด้วยให้ส่งร่าง พ.ร.บ.ดังกล่าวกลับไปให้ ครม. พิจารณาก่อน</p>	
<p><b>ต้นแบบนาฬิกาติดตามข้อมูลสุขภาพสูงวัยไทย</b></p> <p><b>สื่อที่นำเสนอ :</b> เว็บไซต์ (news1live, mgronline)</p> <p>- นพ.สุรศักดิ์ มหาศิริมงคล ผอ.ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สป.สธ. เชื่อว่า โปรเจกต์นี้องกะทิ ที่กสทช. โชว์ผลงานหลังมอบทุน 15 ล้านบาทใหม่.ขอนแก่นสร้างต้นแบบนาฬิกาติดตามข้อมูลสุขภาพสูงวัยไทย ประกอบด้วย สายรัดข้อมือดิจิทัลสีดำที่รองรับซิมการ์ด กล้องเก็บอุปกรณ์วัดความดันเลือด เข็มวัดระดับน้ำตาลในเลือด และองค์ประกอบอื่น ๆ ที่จะเป็นการติดตามข้อมูลสุขภาพที่นำไปสู่การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของผู้สูงวัยในระยะยาว ซึ่งจะช่วยลดค่ายาและค่าใช้จ่ายในการดูแลผู้สูงอายุติดเตียงได้นับ 2 หมื่นล้านบาทต่อปี รวมทั้งจะทำให้ข้อมูลสุขภาพกลายเป็นข้อมูลรายบุคคลที่สามารถส่งเข้า รพ.ที่ผู้สูงอายุไปรักษาแห่งเดียว เป็นการแก้ปัญหาจากเดิมที่ข้อมูลแต่ละ รพ. ไม่เท่ากัน และเป็นจุดเริ่มในการพัฒนาข้อมูลเพื่อให้ทุกคนได้รู้ความเสี่ยงด้านสุขภาพของตัวเอง</p>	
<p><b>คาดการณ์โรคระบาดปี 2567</b></p> <p><b>สื่อที่นำเสนอ :</b> นสพ.ไทยรัฐ, เว็บไซต์ (ไทยรัฐ, TNN, thaipbs, mcot)</p> <p>- นพ.ธงชัย กิริติหัตถยากร อธิบดีกรมควบคุมโรค แถลงข่าวอนาคตประเทศไทยโรคและภัยสุขภาพประชาชน ปี 2567 ว่า มีโรคที่จะระบาด 3 โรค ได้แก่ โรคโควิด 19 โรคไข้หวัดใหญ่ โรคไข้เลือดออก และโรคที่ต้องเฝ้าระวัง 12 โรค ได้แก่ 1. โรคมือเท้าปาก 2. โรคหัด 3. โรคฝีดาษวานร 4. โรคไข้ฉี่หนู 5. โรคฉี่หนู 6. โรคไข้หูดับ 7. โรคไวรัสซิกา 8. โรคชิคุนกุนยา 9. โรคซิฟิลิส 10. โรคหนองใน 11. โรคเอชไอวี/ เอ็ดส์ และ 12. โรคฉี่หนู โดยเป็นการคาดการณ์โรคเพื่อให้เห็นแนวโน้มที่อาจเกิดขึ้น เพื่อเตรียมรับมือ แจ้งให้ประชาชนทราบ และเตรียมตัวป้องกัน ขณะที่ สธ. ได้มีการเตรียมยา เต็ม เวชภัณฑ์ต่าง ๆ พร้อมทั้งเฝ้าระวังโรคทุกช่องทางอย่างต่อเนื่อง</p>	
<p><b>ฝุ่น PM.2.5</b></p> <p><b>สื่อที่นำเสนอ :</b> เว็บไซต์ เรื่องเล่าเช้านี้</p> <p>- นายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรีและ รมว.คลัง นำผู้เกี่ยวข้องลงพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ ติดตามความคืบหน้าการแก้ไขปัญหาฝุ่นพิษ PM2.5 ที่สถานการณ์ทวีความรุนแรงเพิ่มมากขึ้นจนกลายเป็นฤดูฝุ่น</p> <p><b>สื่อที่นำเสนอ :</b> สื่อเพิ่มเติม นสพ. (Thestandard, สยามรัฐ, แนวหน้า)</p> <p>- นพ.วีรวุฒิ อิมสำราญ รองอธิบดีกรมการแพทย์ กล่าวว่า ปัจจุบันฝุ่น PM2.5 กลายเป็นวาระแห่งชาติ และถือเป็นวิกฤตด้านสาธารณสุขในประเทศไทย มีการศึกษาพบว่ามีการสะสมของอนุภาคฝุ่นจิ๋วในสมองจริง โดยเฉพาะในสมองส่วนหน้า นอกจากนี้ในสมองส่วนลึกก็พบว่าโรคอุบัติใหม่ที่เกิดขึ้นจากความผิดปกติของภูมิคุ้มกันระบบประสาทเพิ่มมากขึ้น ขอให้ประชาชนระมัดระวังป้องกันตนเองจากฝุ่นจิ๋ว หลีกเลี่ยงการทำกิจกรรมกลางแจ้ง หรือสวมหน้ากากป้องกันฝุ่นควัน</p> <p><b>สื่อที่นำเสนอ :</b> เว็บไซต์ เรื่องเล่าเช้านี้</p> <p>- การประชุมสภาฯ ไม่มีร่าง พ.ร.บ.อากาศสะอาด จากพรรคก้าวไกลอยู่ด้วย ทั้งที่มีเนื้อหากฎหมายฉบับเดียวกับรัฐบาล ขอให้ทำไมนายกฯ ไม่เซ็นลงนาม ด้านนายกฯ เผยยังไม่เห็น ไม่ได้กีดกัน</p> <p><b>สื่อที่นำเสนอ :</b> เว็บไซต์ innnews</p> <p>- สภาเตรียมกรรมาธิการรัฐบาล ก่อนพิจารณาร่าง พ.ร.บ.อากาศสะอาด พ.ศ. ...ที่คณะรัฐมนตรีเป็นผู้เสนอ เพื่อกำหนดกลไกบริหารจัดการมลพิษทางอากาศอย่างเป็นระบบสอดคล้องกับหลักการพัฒนาอย่างยั่งยืน</p> <p><b>สื่อที่นำเสนอ :</b> นสพ.(เดลินิวส์, มติชน) เว็บไซต์ เดลินิวส์</p>	

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p>- รวบรวมและสรุปรายงาน ตั้งเป้าหมายลดการเผาไหม้ในพื้นที่เกษตรกรรมลงร้อยละ 50 เมื่อเทียบกับปี 2566 ครอบคลุมพื้นที่ 17 จังหวัดภาคเหนือ และพื้นที่อื่น ๆ ลดลงร้อยละ 10 ทั้งนี้ รัฐบาลให้ความสำคัญกับการแก้ปัญหาฝุ่นพีเอ็ม 2.5 อย่างจริงจังและยั่งยืน เพื่อยกระดับวิถีชีวิตประชาชนในทุกมิติ รวมถึงสิทธิขั้นพื้นฐาน</p> <p><b>สื่อนำเสนอ :</b> นสพ. (ข่าวสด, มติชน) เว็บไซต์ (มติชน, ข่าวสด, คมชัดลึก, แนวหน้า, ประชาชาติธุรกิจ)</p> <p>- GISTDA รายงาน PM 2.5 ค่าฝุ่นเกินค่ามาตรฐานกว่า 10 จังหวัด โดย 5 อันดับแรกมีค่าฝุ่นเกินเกณฑ์มาตรฐานในระดับสีแดง คือ ชัยนาท 106.7 สิงห์บุรี 105 ไมโครกรัม อ่างทอง 96.4 ไมโครกรัม นครสวรรค์ 89.7 ไมโครกรัม และสมุทรสงคราม 87.4 ไมโครกรัม และพบอีก 33 จังหวัดอยู่ในระดับสีส้ม โดย 3 อันดับแรก ได้แก่ สุพรรณบุรี 71.1 ไมโครกรัม กาญจนบุรี 68.7 ไมโครกรัม และพิษณุโลก 68.4 ไมโครกรัม ขณะที่กรุงเทพมหานครมีค่าฝุ่นระดับสีส้ม 28 เขต โดย 5 อันดับแรก คือ ดอนเมือง 50.7 ไมโครกรัม หลักสี่ 47.6 ไมโครกรัม ราชบุรีบูรณะ 44.9 ไมโครกรัม หนองจอก 44.3 และ บางคอแหลม 44.3 ไมโครกรัม</p> <p>แอปพลิเคชันเช็คฝุ่น ยังคาดการณ์ปริมาณฝุ่น PM 2.5 ในอีก 3 ชั่วโมงข้างหน้า พบว่าหลายพื้นที่คุณภาพอากาศยังคงอยู่ในระดับสีส้ม ทั้งนี้ ข้อมูล GISTDA เมื่อวันที่ 10 ม.ค. 67 รายงานพบจุดความร้อนทั่วประเทศ 175 จุด ส่วนใหญ่เป็นพื้นที่การเกษตร 74 จุด ตามด้วยพื้นที่เขต สปก. 36 จุด พื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ 31 จุด ชุมชนและอื่น ๆ 24 จุด พื้นที่ป่าอนุรักษ์ 7 จุด พื้นที่ริมทางหลวง 3 จุด จังหวัดที่พบจำนวนจุดความร้อนสูงสุด 5 อันดับแรก คือ กาญจนบุรี ชัยภูมิ สระบุรี เพชรบูรณ์ จุดและนครราชสีมา ประชาชนควรสวมหน้ากากตลอดเวลาเมื่ออยู่ในที่โล่งแจ้ง เพื่อป้องกันผลกระทบที่อาจตามมา โดยเฉพาะโรคเกี่ยวกับระบบทางเดินหายใจ</p> <p><b>สื่อนำเสนอ :</b> เว็บไซต์ (ไทยรัฐ, ไทยโพสต์, ผู้จัดการ, สยามรัฐ, ประชาชาติธุรกิจ, เนชั่นออนไลน์, เรื่องเล่าเช้านี้)</p> <p>- ศูนย์ข้อมูลคุณภาพอากาศกรุงเทพมหานคร รายงานสถานการณ์ฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM 2.5) ประจำวันที่ 11 มกราคม พ.ศ. 2567 เวลา 07.00 น. ค่าเฉลี่ย 24 ชั่วโมง ของฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM 2.5) ตรวจวัดได้ 29.6-61.6 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร พบว่าเกินมาตรฐานอยู่ในระดับสีส้ม เริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพ (มาตรฐานไม่เกิน 37.5 มคก./ลบ.ม.) จำนวน 48 พื้นที่</p> <p><b>สื่อนำเสนอ :</b> เว็บไซต์ เดลินิวส์</p> <p>- เว็บไซต์ Air4Thai รายงานสถานการณ์คุณภาพอากาศ พื้นที่กรุงเทพฯ และปริมณฑล ช่วงเวลา 07.00 น. พบว่าคุณภาพอากาศอยู่ในระดับดี ถึงเริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพ</p> <p><b>สื่อนำเสนอ :</b> เว็บไซต์ แนวหน้า</p> <p>- ดำรวจสอบสวนกลางเปิดปฏิบัติการ STOP POLLUTION THE SERIES เก็บฝุ่นฟุ้งเมือง ลงพื้นที่พร้อมกัน 8 จุดในเมืองหลวง แหล่งสะสมดิน หิน ทราย ในพื้นที่เขตสายไหม 2 จุด, เขตประเวศ 2 จุด, เขตบางแค 1 จุด และเขตตลิ่งชัน 3 จุด จับกุมผู้ต้องหา 3 ราย มีการตักดิน หิน ทราย ใส่รถบรรทุกฝุ่นฟุ้งกระจายปกคลุมบริเวณถนน บ้านเรือนของประชาชนในพื้นที่ สร้างความเดือนร้อนเป็นวงกว้าง ได้แนะนำกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ประชาสัมพันธ์ปัญหาฝุ่นละออง เพื่อไม่ให้ส่งผลกระทบต่อสุขภาพประชาชน</p> <p><b>สื่อนำเสนอ :</b> นสพ.(ไทยรัฐ, มติชน) เว็บไซต์ (เรื่องเล่าเช้านี้, ข่าวสด, แนวหน้า, มติชน,ผู้จัดการ)</p> <p>- ชาวบ้าน ต.เมืองการุ้ง อ.บ้านไร่ จ.อุทัยธานี โปสเตอร์การเผาไร่อ้อย ไฟลุกไหม้ทั้งคืน ช็อกใจทำไมการเผาไร่อ้อยจึงไม่มีการดำเนินการใดๆ</p> <p>- พบการเผาหญ้าแห้งเกาะกลางถนน สายลำปาง-ตาก</p> <p>- ไฟป่าปะทุเริ่มเกิดขึ้นแล้วที่แม่ฮ่องสอน พบจุดความร้อนสะสมตั้งแต่ช่วงต้นเดือนม.ค.จำนวน 15 จุด สูงสุดที่อำเภอแม่ลาน้อย โดยเกิดขึ้นสูงสุดใน พื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติรวมจำนวน 11 จุด</p> <p>- ผวจ.เชียงใหม่ เปิดกิจกรรมเดินหน้าเข้าหาไฟ ลดการเผา อำเภอสันป่าตอง บริเวณแปลงนา หมู่ 6 ต.ทุ่งสะโตก อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่ ซึ่งเป็นหนึ่งในนโยบายสำคัญที่เร่งขับเคลื่อนทั้ง 25 อำเภอ โดยให้เกษตรกรไกลลบทอซังข้าวหรือเศษพืชผลทางการเกษตรแทนการเผา มุ่งแก้ไขปัญหาไฟป่าหมอกควันและฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM2.5 ในปี 2567</p> <p>- นพ.วิศิษฐ์ อภิสถิวิทย์ นพ.สจจ. พิจิตร เปิดเผยว่า สถานการณ์ฝุ่น PM2.5เกินมาตรฐานในพิจิตร มีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นต่อเนื่อง ตั้งแต่เดือนพ.ย. 66 ถึงปัจจุบัน โดยเฉพาะวันที่ 10 ม.ค.67 ปริมาณ PM2.5 อยู่ที่ 49.50 มคก./ลบ.ม. สะสมสูงติดต่อกันมา 3 วัน ส่งผลกระทบต่อสุขภาพ โดยผู้ป่วยได้รับผลกระทบมากที่สุดคือ ผู้ป่วยโรคทางเดินหายใจ รองลงมาคือกลุ่มโรคผิวหนังอักเสบ กลุ่มโรคตาอักเสบ และกลุ่มโรคหัวใจและหลอดเลือด</p> <p>- นพ.ยุทธนา วรธนโพนธ์กลาง นพ.สจจ.พระนครศรีอยุธยา กล่าวว่า คุณภาพอากาศในพื้นที่จ.พระนครศรีอยุธยา ระหว่างวันที่ 6-10 ม.ค. 2567 มีค่าฝุ่นละออง PM 2.5 เกินกว่าค่ามาตรฐาน ส่งผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชน โดยเฉพาะกลุ่มเสี่ยง ขอให้ประชาชนในพื้นที่เสี่ยงหลีกเลี่ยงการทำกิจกรรม หรือออกกำลังกายกลางแจ้ง</p> <p><b>บทความ</b></p> <p><b>สื่อนำเสนอ :</b> นสพ.ไทยรัฐ คอลัมน์สำนักข่าวหัวเขียว</p>	

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p>-กล่าวว่า ร่าง พ.ร.บ.อากาศสะอาดจะเป็นเครื่องมือใหม่ในการควบคุมการก่อมลพิษ ฝุ่นพิษจากการก่อสร้างฝุ่นควันจากการเผาพื้นที่เกษตร ฝุ่นควันจากท่อไอเสียรถยนต์และฝุ่นควันจากสารปนเปื้อนที่เกิดจากโรงงานอุตสาหกรรม ฯลฯ อันเป็นแหล่งกำเนิดสำคัญให้เกิดมลพิษในอากาศ ซึ่งเป็นอันตรายต่อสุขภาพคนไทย โดยมีก.ทรัพย์ฯ เป็นหน่วยงานรับผิดชอบหลัก และมีผู้ว่าฯ ทั้ง 77 จังหวัดมีอำนาจรับผิดชอบในเขตจังหวัด จุดสำคัญของ ก.ม.ฉบับนี้คือกำหนด "หลักเกณฑ์" การก่อมลพิษที่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพประชาชนครบวงจร ผู้ใดกระทำโดยประมาทปล่อยให้มลพิษ ฝุ่นพิษ ควันพิษแพร่กระจายต้องมีระวางโทษจำคุกไม่เกิน 1 ปี และถูกปรับวันละ 1 หมื่นบาทจนกว่าจะหยุดการกระทำ ผู้ใดเจตนาฝ่าฝืนคำสั่งผู้ว่าฯ ก่อให้เกิดมลพิษแพร่กระจายต่อสุขภาพอนามัยประชาชนอย่างร้ายแรง หรือสร้างความเสียหายต่อทรัพย์สินของรัฐ หรือสร้างความเสียหายต่อทรัพย์สินของประชาชน มีโทษหนักจำคุก 5 ปี ปรับอีกห้าแสนบาทหรือทั้งจำทั้งปรับ แต่ จุดอ่อนของ ก.ม.คือใช้บังคับเฉพาะในเขตประเทศไทย ไม่สามารถแก้ปัญหาควันพิษ ฝุ่นพิษจากไฟฟ้าหรือการเผาพื้นที่เกษตรในพื้นที่เพื่อนบ้านที่แพร่กระจายเข้ามาในประเทศไทยได้</p>	
<p><b>วัณโรค</b>  <b>สื่อที่นำเสนอ :</b> เว็บไซต์ (mcof, newtv)  - นพ.วีรวุฒิ อิ่มสำราญ รองอธิบดีกรมการแพทย์ เผยว่า วัณโรคเป็นโรคติดต่อที่เกิดจากเชื้อแบคทีเรียชนิดหนึ่ง ซึ่งเกิดได้กับอวัยวะทุกส่วนของร่างกาย ส่วนมากจะเกิดที่ปอด ติดต่อกันจากผู้ป่วยไอหรือจาม แต่ในร่างกายทุกคนจะมีภูมิคุ้มกันที่สามารถต่อสู้กับเชื้อวัณโรคได้ ที่น่าห่วงคือผู้ที่มีความเสี่ยงสูง เช่น ผู้ที่ติดเชื้อเอชไอวี ผู้ป่วยเบาหวาน หรือผู้ที่ใช้ยากดภูมิคุ้มกันนานๆ จะมีโอกาสป่วยเป็นวัณโรคได้ง่ายกว่าคนทั่วไป  - นพ.เอนก กนกศิลป์ ผอ.สถาบันโรคทรวงอก แนะนำผู้ป่วยวัณโรคสามารถรักษาให้หายขาดได้ หากปฏิบัติตามคำแนะนำแพทย์ และทานยาตามแผนการรักษาอย่างเคร่งครัด เตือนผู้ใกล้ชิดผู้ป่วยหมั่นสังเกตตนเอง หากมีอาการไอแห้ง ๆ หรือมีเสมหะ หรือไอเป็นเลือด เรื้อรังนานเกิน 2 สัปดาห์ ควรรีบมาพบแพทย์ทันที</p>	
<p><b>ส่งทีม SehRT ประเมินสุขภาพเหตุเพลิงไหม้</b>  <b>สื่อที่นำเสนอ :</b> เว็บไซต์ hfocus  - นพ.อรรถพล แก้วสัมฤทธิ์ รองอธิบดีกรมอนามัย สั่งการทีม SEHRT ลงพื้นที่ประเมินความเสี่ยงด้านสุขภาพใกล้กรณีเพลิงไหม้โรงงานกระดาษ จ.ปทุมธานี มีรายงานได้รับผลกระทบ 5 หลังคาเรือน เบื้องต้นหน่วยงานในพื้นที่ได้อพยพผู้ได้รับความเสี่ยง 26 คน และผู้ป่วยติดเชื้อ 1 คน ส่วนประชาชนที่อยู่ห่างไปในระยะ 1 กม.ขึ้นไป ได้รับผลกระทบจากควันพิษและฝุ่นละออง 40 หลังคาเรือน ด้าน สสอ.เมืองปทุมธานี ร่วมกับ รพ.สต.บางกะดี 1 ลงพื้นที่ให้คำแนะนำในการปฏิบัติตัวแล้ว</p>	
<p><b>พ.ร.บ.ความรุนแรงฯ</b>  <b>สื่อที่นำเสนอ :</b> เว็บไซต์ thaipbs  - นพ.ยงยุทธ วงศ์ภิรมย์ศานติ์ ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข กล่าวถึงปัญหาความรุนแรงในครอบครัว กรณีลูกฆ่าพ่อแม่และน้องยัดกล่องเหล็กถ่วงน้ำที่ จ.สกลนคร ว่า แนวทางแก้ไขคือ การบังคับใช้กฎหมาย พ.ร.บ.แก้ไขความรุนแรงในครอบครัว เข้าไปช่วยเหลือปกป้องไม่ให้ความรุนแรงบานปลาย ซึ่งการช่วยเหลือไม่ได้หมายความว่าเข้าไปห้ามทันทีในครั้งแรก แต่หากเห็นถึงความรุนแรงเริ่มเกิดขึ้นบ่อยครั้งขึ้น ให้แจ้งเจ้าหน้าที่ใช้กลไก ของ พ.ร.บ.ดังกล่าวเข้าไประงับเหตุ</p>	
<p><b>ไทยสอบตกป้องกันแทรกแซงจากธุรกิจยาสูบ</b>  <b>สื่อที่นำเสนอ :</b> เว็บไซต์ (Hfocus, innnews)  - รศ.ดร.พญ.เริงฤดี ปธานวนิช ผอ.ศูนย์วิจัยติดตามและเฝ้าระวังอุตสาหกรรมยาสูบ คณะแพทยศาสตร์ รพ.รามาธิบดี เปิดเผย ผลการสำรวจดัชนีการแทรกแซงอุตสาหกรรมยาสูบทั่วโลก ปี 2566 ที่จัดทำโดยศูนย์ธรรมาภิบาลระดับโลกด้านการควบคุมยาสูบ ซึ่งดัชนีนี้พัฒนามาจากกรอบอนุสัญญาด้านการควบคุมยาสูบองค์การอนามัยโลก ว่าไทยสอบตกร่วงจากอันดับ 11 เป็น 26 ของโลก เนื่องจากพบมีธุรกิจยาสูบและองค์กรที่มีความสัมพันธ์เชื่อมโยงกับธุรกิจยาสูบวิงเด่น เพื่อให้รัฐบาลไทยยกเลิกกฎหมายห้ามบุหรี่ไฟฟ้าอย่างหนักหน่วง</p>	
<p><b>บุหรี่ไฟฟ้า</b>  <b>สื่อที่นำเสนอ :</b> เว็บไซต์ (ผู้จัดการ ฐานเศรษฐกิจ บางกอกทูเดย์ linetoday)  - นายมาริช กรณียวัฒน์ ตัวแทนเครือข่ายผู้ใช้บุหรี่ไฟฟ้า กลุ่มลาชาตควันยาสูบ (ECST) ได้กลับกรณีกรมควบคุมโรคแจ้งบุหรี่ไฟฟ้าเพิ่มความเสี่ยงพฤติกรรมเสพติดกัญชา ยืนยันไทยเป็นประเทศเดียวที่ปล่อยให้กัญชาไร้กฎหมายควบคุม ขยายเกลื่อนเมือง แต่กลับแบนบุหรี่ไฟฟ้ายาวนานถึงเก้าปี ล่าสุดมีดราม่าเรียกร้องตั้งขอให้หยุดใช้บุหรี่ไฟฟ้าในคอนเสิร์ต ซึ่งเห็นด้วยว่าผู้ใช้บุหรี่ไฟฟ้าควรเคารพสิทธิผู้อื่น ใช้ให้เป็นที่เป็นทาง แนะนำรัฐถึงเวลาออกกฎหมายควบคุม ปัจจุบันมีการจัดตั้งคณะกรรมการวิสามัญฯ เพื่อศึกษาถึงประโยชน์ของการทำให้บุหรี่ไฟฟ้าถูกกฎหมาย คาดหวังว่าจะนำมาซึ่งการเปลี่ยนแปลง และขอให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องมองโลกผ่านความเป็นจริงให้มากขึ้น</p>	
<p><b>เตรียมพร้อมทีม Sky doctor</b>  <b>สื่อที่นำเสนอ :</b> เว็บไซต์ (สยามรัฐ, 77kaoded)</p>	

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p>- นพ.ปรีพนธ์ จุลเจิม นพ.สสจ.กาญจนบุรี เป็นประธานการประชุมจัดทำแนวทางการลำเลียงผู้ป่วยทางอากาศ ร่วมกับ รพ.พหลพลพยุหเสนา รพ.ค่ายสุรสีห์ และอบจ.กาญจนบุรี เตรียมพร้อมหน่วยปฏิบัติการการแพทย์ฉุกเฉินทางอากาศ (Sky Doctor) เพื่อวางแผนทางการลำเลียงผู้ป่วยทางอากาศเป็นไปตามแนวทางเดียวกัน และมีความรวดเร็วในการประสานงาน ร่วมกัน ช่วยเพิ่มโอกาสการรอดของชีวิตผู้ป่วย</p>	
<p><b>อาลัย อดีตนักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ</b>  <b>สื่อที่นำเสนอ :</b> เว็บไซต์chiangmainews          -เพื่อนร่วมวิชาชีพ ร่วมแสดงความอาลัยหอมแป้ว ยาวเรศ อิศระเศรษฐพงศ์ อดีตนักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ สสจ.แพร่ อายุ 58 ปี ที่วัดแพร่ธรรมาราม อ.เด่นชัย กำหนดการฌาปนกิจศพในวันอาทิตย์ ที่ 14 ม.ค. 67</p>	
<p><b>ขับรถเมล์เคี้ยวใบกระท่อม</b>  <b>สื่อที่นำเสนอ :</b> เว็บไซต์ (มติชน , ch7)          -เพจหมอแล็บแพนด้า โพสต์ภาพพนักงานขับรถประจำทางให้บริการขับรถไปด้วยเคี้ยวใบกระท่อมไปด้วย ว่า ไม่ผิดกฎหมาย แต่ผู้โดยสารไม่สบายใจ แพนเพจอยากให้ต้นสังกัดมีมาตรการควบคุม เคี้ยวก็ไป จึงกระทบต่อความสามารถในการขับขี่ ทั้งนี้ พ.ร.บ.ยาเสพติดให้โทษ (ฉบับที่ 8) พ.ศ.2564 ประชาชนทั่วไปสามารถใช้พืชกระท่อมด้วยการเคี้ยวใบ การต้มทำ น้ำกระท่อมหรือชากระท่อมดื่มได้ตามวิถีท้องถิ่น ส่วน พระราชบัญญัติพ.ร.บ.จราจรทางบก พ.ศ.2522 มาตรา 43 ทวิ ห้ามมิให้ผู้ขับขี่เสพยาเสพติดให้โทษตามกฎหมายว่าด้วยยาเสพติดให้โทษ เมื่อพืชกระท่อมไม่ถูกจัดเป็นยาเสพติดให้โทษ ผู้ขับขี่ที่เสพยากระท่อมในขณะที่ขับรถ จึงไม่มีความผิดฐานขับเสพยา ตามบทบัญญัติดังกล่าว</p>	
<p><b>เตรียมรับมือมวลอากาศเย็นจากจีน</b>  <b>สื่อที่นำเสนอ :</b> เว็บไซต์ (innnews, hfocus)          -กรมอุตุนิยมวิทยา เผย มวลอากาศเย็นจากประเทศจีนเตรียมแผ่ลงมาปกคลุม ในขณะที่กระแสลมจากประเทศเมียนมาจะเคลื่อนผ่านประเทศไทยตอนบน จะทำให้มีฝนฟ้าคะนองกับมีลมกระโชกแรง และลูกเห็บตกบางแห่ง หลังจากนั้นอุณหภูมิจะลดลง 1-3 องศาเซลเซียส ระหว่างวันที่ 12-16 ม.ค. 67</p>	